



ที่ ลป ๑๐๑๙/๕๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๘๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๕๓๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ภาพถ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคนติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

ในการนี้ อำเภอแม่พริกขอส่งสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ธร ใจมนต์)
พัฒนาการอำเภอแม่พริก

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑.ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีในระดับอำเภอ (งบประมาณ บุคลากร) และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ๒.หากเกินศักยภาพให้ส่งมายัง ศจพ.จ. (ให้น้อยที่สุด) ๓.ครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน ได้รับการดูแล/ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาทุกครัวเรือน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	๑.ให้จังหวัด/อำเภอ จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร รายละเอียดโครงการฯ เพื่อรองรับหน่วยงานตรวจสอบ ๒.ให้จังหวัด/อำเภอ ติดตามสนับสนุนครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ ๑ – ๒ ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ ๓.ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ	
๓	การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕	๑.ให้ดำเนินการจัดเก็บและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ๒.กำกับให้จังหวัดวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกระดับ ๓.ให้เจ้าหน้าที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนต่อโครงการ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (ผ้าขิดลายนารัตนราชกัญญา)	๑.จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และ ช่างทอ ส่งให้กรม ๒.จังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมาย นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย Live สด พร้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๕	การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับใน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	
๖	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑.ให้จังหวัด ดูการเบิกจ่ายตามแผนการ ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒.งบบุคหนุน และงบหมุนเวียน แต่ละจังหวัด สามารถของบเพิ่มเติมเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ ๓.เน้นย้ำการบริหารจัดการหนี้ของกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี	

ภาพถ่ายการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

